

ประวัติผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ชื่อ นางสาวสุชีรา มะหิเมือง (ดร.)

Miss Sucheera Mahimuang

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail Sucheeram@hotmail.com

ประวัติการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา 2536

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยครูเทพสตรี ปีที่สำเร็จการศึกษา 2528

สาขาที่ชำนาญพิเศษ การวิจัยทางการศึกษา การสอน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์

พ.ศ. 2554-2556 โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเยาวชน และครอบครัว ด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา Tuningสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (คณะนักวิจัยร่วมของมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย)

พ.ศ. 2551 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัย ในชุดโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุนงบประมาณแผ่นดิน)

2549-2550 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย (คณะวิจัยฯ)
(ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

พ.ศ. 2549 สมรรถนะทางการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
(ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

นักวิจัยร่วม

ชื่อ นางวิภาวรรณ เอกวรรณัง

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ระดับ 7

หน่วยงานและสถานที่ที่ติดต่อดีสะดวก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

e-mail wipawan2512@yahoo.co.th

ประวัติการศึกษา

ศษ.บ การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ม วิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

ผลของการทำวิจัยในชั้นเรียนต่อลักษณะการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูประถมศึกษา
โรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่พิมพ์ 2552
เผยแพร่โดยจัดนิทรรศการ แผ่นพับ และบทความ แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา

ชื่อ นางกรรณิการ์ ภิมรัมย์รัตน์

MRS. KANNIKA BHIROMRAT

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ระดับ 7

หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้

คณะครุศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

โทรศัพท์ 0-2160-1212, 081- 8431637 โทรสาร 0-2160-1212

E-mail: bhiromrat@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา	สถานศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)	สาขาการวิจัยการศึกษา	2548
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)	สาขาภูมิศาสตร์	2539

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

1. การวิจัยทางการศึกษา
2. ภูมิศาสตร์กายภาพ

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย

ได้ทำการวิจัยจำนวน 5 เรื่อง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียด ดังนี้

1. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (ปีงบประมาณ 2550)
2. จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21 (ปีงบประมาณ 2550)
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางจริยธรรมของนักศึกษาครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปีงบประมาณ 2551)
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปีงบประมาณ 2551)
5. การพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ปีงบประมาณ 2552)